



ประกาศโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 3

ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 และประกาศโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) เรื่อง กำหนด มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 1 และ 2 แล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) จึงกำหนดมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ให้ปิดสถานที่ทำการทุกส่วนงาน ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
2. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และให้บุคลากรพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา โดยสามารถติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่ทำงานที่บ้านในเวลาราชการได้ทันที ในกรณีที่เป็นภารกิจ สำคัญหรือเป็นภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการให้บุคลากรมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ได้
3. ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเผยแพร่สดทั้งหมด และถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเรียน การสอนฯ ตามประกาศโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
4. ให้ยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม สัมมนา กิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีคนจำนวนมาก ในกรณี ที่เป็นการประชุมหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญที่จำเป็นต้องจัดขึ้น ให้พิจารณาดำเนินการได้โดยคำนึงถึง มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือการใช้สื่อสารทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น โดยขอให้ติดตามประกาศต่างๆอย่างต่อเนื่องทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)”

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. 2564

๓๒

(อาจารย์ดวงภา ศรีนันทวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)